

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วัน เดือน ปี 26 ก.ย. 2560 หน้า 6 เรื่อง โรงไฟฟ้าน้ำเทิน

เอ็กโกกรุปร่วมทุน‘น้ำเทิน1’ เพิ่มไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

นายชินทร์ เซวาน์นิรัตติชัย กรรมการ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุป บรรลุข้อตกลงในการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” ซึ่งตั้งอยู่บนลำน้ำกะดิง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว โดยได้ลงนามสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำเทิน 1 เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ซึ่งเอ็กโก กรุป มีสัดส่วน การถือหุ้น 25% ในขณะที่ บริษัท ฟอนสัค กรุป จำกัด (Phonesack Group Co., Ltd.) และบริษัท อีดีแอล เจเนอเรชั่น จำกัด (EDL-Generation Public Company) ถือหุ้นในสัดส่วน 60% และ 15% ตามลำดับ

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 บริษัท น้ำเทิน 1 เพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 514.3 เมกะวัตต์ และกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จำนวน 130 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้ง 2 ฉบับ มีอายุสัญญา 27 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในปี 2565

“การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจ ในต่างประเทศที่มีฐานอยู่แล้ว และสอดคล้องกับเป้าหมาย ของเอ็กโก กรุป ที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก แหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 30% ภายในปี 2569 โดยทำให้ปัจจุบันเอ็กโก กรุป มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,040 เมกะวัตต์ หรือ 23% ของกำลังการผลิตทั้งหมด และเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของ ประเทศไทยและช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้นในสปป.ลาว ด้วย” นายชินทร์กล่าว

นอกจากนี้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้ประกาศ แต่งตั้งนายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรอง ผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยจะเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของเอ็กโก กรุป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แทน นายชินทร์ เซวาน์นิรัตติชัย ที่หมดวาระ

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

วัน เดือน ปี 26 ก.ย. 2560 หน้า 6

เรื่อง โรงไฟฟ้าน้ำเทิน

เอ็กโกเซ็นขายไฟฟ้า‘น้ำเทิน1’

กรุงเทพธุรกิจ ● “เอ็กโก กรุ๊ป” เซ็นขายไฟโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” ให้ กฟผ. 514 เมกะวัตต์-รัฐวิสาหกิจลาว 130 เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี 65 มติบอร์ดตั้ง “จักร์กริช” ลูกหม้อกฟผ. นั่งซีอีโอเอ็กโก คนใหม่ 1 ต.ค.นี้

นายชินนทร์ เขาวนินิรัตติชัย กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” ซึ่งตั้งอยู่บนลำน้ำกะตึง แขวงบอลิคำไซ ประเทศลาว โดยได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำเทิน 1 เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2560 ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป มีสัดส่วนการถือหุ้น 25% ในขณะที่ บริษัท ฟอนสัค กรุ๊ป จำกัด (Phonesack Group Co.,Ltd.) ถือหุ้นในสัดส่วน 60% และบริษัท อีดีแอลเจเนอเรชั่น จำกัด (EDL-Generation Public Company) ถือหุ้นในสัดส่วน 15%

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2560 บริษัท น้ำเทิน 1 เพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 514.3 เมกะวัตต์ และกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จำนวน 130 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้ง 2 ฉบับ มีอายุสัญญา 27 ปีนับจากวันเริ่มเดินเครื่อง

เชิงพาณิชย์ในปี 2565

“การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในลาว ถือเป็นไปตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจ ในต่างประเทศที่มีฐานอยู่แล้ว และสอดคล้องกับเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 30% ในปี 2569 โดยทำให้ปัจจุบันบริษัท มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,040 เมกะวัตต์ หรือ 23% ของกำลังการผลิตทั้งหมด” นายชินนทร์ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เอ็กโก ยังมีมติเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2560 แต่งตั้ง นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายชินนทร์ เขาวนินิรัตติชัย ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยนายจักร์กริชจะเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน นายจักร์กริช ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ และบริหารจัดการโรงไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน นายจักร์กริช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 26 ก.ย. 2560 หน้า 4 เรื่อง โรงไฟฟ้าน้ำเทิน

EGCOร่วมทุน25%ในโรงไฟฟ้า“น้ำเทิน1”

ผู้จัดการรายวัน360 – “เอ็กโก กรุ๊ป” เดินหน้าร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” ใน สปป.ลาว ส่งไปขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

นายชินนทร์ เขาวนนิรัตน์ คีย์ กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO : เอ็กโก กรุ๊ป ระบุ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 60 เอ็กโก กรุ๊ป บรรลุข้อตกลงในการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” ตั้งอยู่บนลำน้ำกะดิง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว

ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป มีสัดส่วนการถือหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” 25% ในขณะที่ บริษัท ฟอนสัค กรุ๊ป จำกัด (Phonesack Group Co., Ltd.) มีสัดส่วนการถือหุ้น 60%และบริษัท อีดีแอล เจเนอเรชั่น จำกัด (EDL-Generation Public Company) ถือหุ้นในสัดส่วน 15%

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 60 บริษัท น้ำเทิน 1 เพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 514.3 เมกะวัตต์ และกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จำนวน 130 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้ง 2 ฉบับ มีอายุสัญญา 27 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 65

“การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศที่มีฐานอยู่แล้ว และสอดคล้องกับเป้าหมายของเอ็กโก กรุ๊ป ที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 30% ภายในปี 69 โดยทำให้ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,040 เมกะวัตต์ หรือ 23% ของกำลังการผลิตทั้งหมด นอกจากนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใน สปป.ลาว ด้วย” นายชินนทร์ กล่าว.